

Ngày này có lẽ 2 năm trước có thể là trước cuộc đua ngựa Churchill Downs tại giải Kentucky Derby, anh Calvin Borel gọi điện cho bà mẹ kính yêu ở Louisiana để báo tin là anh ta đã trở thành nhà vô địch Kentucky Derby và không nghĩ rằng anh đã không nghĩ sự nghiệp nuôi dạy anh ta nên nghiệp, mẹ của dù lúc này anh Calvin Borel đã 40 tuổi rồi và đã có cuộc sống riêng với vợ con. Ngày này năm nay anh ta lại chiến thắng vang cũng tại trước cuộc đua này nhưng anh ta không gọi điện cho mẹ nữa 2 năm trước. Anh đứng trên bục cao với lá cờ hoa hoen mi, hàng ngàn đôi mắt nhìn anh trong bóng râm kính không thể qua những ánh nhìn đó. Giọng nói của anh Calvin Borel thoát ra từ miệng nghẹn ngào rơi vào không gian đã làm cho nhiều người trong hội trường xúc động...

“Con vẫn tin rằng mẹ theo dõi mọi bước con đi, và hôm nay con biết mẹ đã bỏ vợ con suốt cuộc đua này, cảm ơn mẹ nhiều...”

Mùa thu năm trước bà Ella đã vĩnh viễn ra đi với bên kia thế giới nên cuộc đua này bà không được nhìn thấy niềm vui của đứa con nhỏ trở nên như những trên trời cao bà Ella có lẽ đã biết trước được cuộc sống của con trai yêu quý của bà cũng sẽ thành công hơn xưa.

Khi 19 cánh cửa của trước cuộc đua Churchill Downs tung mở ra là có 19 con ngựa đã có 19 tay nài thúc giục chạy thẳng về phía trước. Con chạy trước, con chạy sau, có vài ba con cùng chạy ngang hàng nhưng chỉ có một con chạy chậm nhất, đó là con ngựa có tên Mine That Bird mang số 8 do tay nài Calvin Borel cưỡi. Theo tính của các nhà chuyên môn về đua ngựa thì con Mine That Bird chạy sau con ngựa chạy đầu tiên 30 lengths (mỗi lengths dài 8', tương đương 72 mét). Lúc này ông chủ của con Mine That Bird chạy hy vọng là nó sẽ vượt lên, dù có thua cũng không nên là con ngựa cuối cùng về đích. Thế gian trôi qua rất nhanh, tất cả 19 con ngựa đã vượt qua cột mốc thứ 4 rồi cột mốc thứ 8 bỏ lại phía sau mà con Mine That Bird cũng còn ở phía sau cùng, rồi tất cả bỏ xa cột mốc thứ 12 và tất cả cột mốc thứ 16 con Mine That Bird vẫn là con ngựa chạy sau cùng, nào ngờ con Mine That Bird vượt lên như “Phù Đổng Thiên Vương” ngày xưa vùng lên trên xa trước đi tiếp, chỉ cần 21 giây để vượt sau đó là nó vượt qua 18 con ngựa kia và cuối cùng nó bỏ xa đoàn ngựa chạy tới 7 lengths (khoảng 17 mét). Khoảng cách 8 lengths là khoảng cách chiến thắng kể từ trước Kentucky Derby kể từ năm 1946 cho đến nay (con ngựa Assault không thắng Kentucky Derby năm này mà nó trở thành nhà vô địch Triple Crown năm này)

Khi một con ngựa vào tuổi thứ 3 như con Mine That Bird chạy làm nên thành tích gì đáng kể mà được chọn để trước cuộc đua Churchill Downs để tranh giành vị trí ngôi sao Kentucky Derby thì thật là khó hiểu. Chúng tôi cũng như nhiều người chung quanh chúng tôi có ai quan tâm đến nó cũng như chúng tôi có ai biết nó và thấy của nó là ai. Hơn nữa cái tên cái tên của nó cũng chúng tôi gây được sự chú ý của những người đam mê cá ngựa cũng như của đám đông trên 153

ngàn người đi xem trận đua tuấn qua. Nếu nhìn quý vào cuốn sách cấp độ thì sẽ thấy họ chọn con Mine That Bird là con ngựa và đích sau cùng với một cái “long shot 50-1”.

Bây giờ sau khi cuốn đua kết thúc thì chúng tôi mò mò và tìm kiếm lại lịch và quê cha đất tổ của tân vô địch Kentucky Derby.

Mine That Bird được anh nài có tên Calvin Borel cưỡi trong cuốn đua và nói chung là một con ngựa tầm thường tuy cha của nó (Birdstone) là một con ngựa chiến đã từng thắng nhì u gii i n, một trong những gii i đó là Belmont Stakes năm 2004. Nhưng vì con ngựa Mine That Bird có mang dòng máu của con Birdstone nên dù cho nó chưa từng giành gii i nào quan trọng nhưng cũng đã sđi m đđđ c ch n vào đua gii i Kentucky Derby k th 135th..

Ngày 22/10/2007 con ngựa Mine That Bird được mua từ Canada (Dave Cotey) mua với giá \$9,500. Giá này là giá bình thường cho những con ngựa tầm làm “ngựa m u” với một thân hình thon gọn và “chân yếu c mềm”. Nhưng quý đã biết, năm nào cũng có nhiều con ngựa đáng giá bán triệu, thậm chí con ngựa Dunkirk (cũng chưa đua k này) được bán với giá \$3.7 triệu M Kim. Ông Dave Cotey cho con Mine That Bird chạy đua khắp nơi bên Canada, một trong các trường đua đó là Woodbine Race Track ở Toronto.

Tháng 10/2008 con ngựa Mine That Bird trở thành nhà vô địch Canada tại gii i Grey Stakes (gii i dành cho các con ngựa 2 tu i). Ông Mark Allen cùng với người bạn là ông Bennie Woolley Jr. nghe tin này liền bay từ tiểu bang New Mexico lên tỉnh Canada mua nó với giá \$400.000. Vì ông Mark Allen không giàu sang như những ông chủ khác nên con Mine That Bird không có xe c riêng, mà chỉ duy chuyên là phi đng trên chiếc xe van của ông thầy (trainer) Bennie Woolley Jr. Ông thầy Bennie Woolley Jr. và ông chủ Mark Allen r t đ n s , c hai m c quần jeans và đ i nón cowboy t i gii i k này trong khi những chủ thầy khác ăn mặc “áo quần bánh bao”.

Trước khi con Mine That Bird thành công tại Kentucky Derby 135th, ông thầy Bennie Woolley Jr. là một người nuôi ngựa của cha có tên tu i trong làng đua ngựa dù đã trên 25 năm c i ngựa và làm nghề huấn luyện chuyên nghiệp (bareback rider & trainer). Nếu nhìn có ai biết ông ta thì những người y nay cũng đã ngoài 50 m t n i t n cùng miền Nam nước M , nơi đó là một làng quê h o lánh bên tiểu bang New Mexico. Chuyên xa k l i, sau khi hoàng hôn xuống thì người có nhiều chàng cowboy ăn uống say mê trong những quán bar nơi y. Vào một đêm không trăng không sao, một anh chàng cowboy có tên Mark Allen b 5 chàng cowboy khác hành hung trong quán bar có cái tên r t cowboy: “Annie Get Your Guns”. Mọi người của anh chàng Mark Allen treo trên cửa ngõ đang l l ng gii a quán bar với một cô bé ngây thơ đang c u nguy n thì có một anh chàng cowboy t đầu ch y vào và ra tay c u giúp. Anh chàng

cowboy y chính là Bennie Woolley Jr.

Theo nh i k i c a ông Mark Allen thì tr c khi có cu c đ ng đ trong quán bar “Annie Get Your Guns” thì ông ta v i ông Bennie Woolley Jr. là hai k thù, h ch ng thích gì nhau m i khi đ i đ u nhau vì là h cùng ngh c i ng a l ng tr n (bareback rider) nên ông nào cũng có máu anh hùng. Không ai ng k t bu i đ ng đ trong quán bar y cho đ n nay c hai đã tr thành đôi b n thân, và gi đây h còn thân thi n h n x a khi con ng a Mine That Bird đã mang v cho h chi c cup vô đ ch Kentucky Derby 135th.

Tr i v i anh nài Calvin Borel. Vào gi a tháng T Đen năm nay khi nghe ng i agent nói r ng có ng i c n anh ta đ c i con ng a Mine That Bird i Kentucky Derby thì anh nài Calvin Borel h i ng c nhiên, t ng c nhiên đ n đ n tìm hi u và sau khi bi t con Mine That Bird là con nhà tông nên anh nài Calvin Borel đ ng ý li n nh ng ph i ch sau m t tu n anh ta m i tr i vì anh ta ph i h i đi h i i ông ch c a m t con ng a khác mà anh nh n làm nài, đó là con ng a cái (filly) có tên Rachel Alexandra.

Con ng a cái Rachel Alexandra non tr h n con Mine That Bird nên nó đ c anh nài Calvin Borel c i trong m t gi i khác tr c đó m t ngày cũng t i Churchill Downs (Kentucky Oaks), và anh Calvin Borel đã đ a ch và th y c a con ng a cái Rachel Alexandra lên đài danh v ng sau khi anh ta cùng con ng a cái Rachel Alexandra v đích đ u tiên, v tr c v i m t kho ng cách g n 50 mét!

Ngh thu t và bí quy t đã đ a anh nài Calvin Borel tr thành m t trong s ít tay nài s 1 trên th gi i là anh ta r t gan đ m i khi đua, thông th ng tay nài nào cũng s ch y phía trong (rail, hàng rào) vì con ng a đ b v ng chân nh ng anh nài Calvin Borel ch n phía trong mà ch y. Năm sau chúng ta s đ c nghe tên tu i c a anh nài Calvin Borel n a là vì hi n t i anh ta là tay nài chính c a con ng a cái Rachel Alexandra.

Xin h n quý v k sau.

Happy Mother Day to Everyone! (TD)